





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<p><b>โครงการพหุหมอไปหาประชาชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. สรุปโครงการพหุหมอไปหาประชาชน เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 67 จัดบริการทั้งสิ้น 100 ครั้ง ครบทั้ง 77 จังหวัด พบว่า ประชาชนได้เข้าถึงบริการจากแพทย์เฉพาะทางรวดเร็วขึ้น ได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ลดการป่วยและเสียชีวิตได้มากขึ้น ที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเข้ารับบริการได้ประมาณ 1,373,997,600 บาท มีประชาชนเข้ารับบริการ 1,861,860 คน จาก 72 คลินิกหลักและคลินิกเสริม เป็นคลินิกเฉพาะทางถึง 1,289,080 คน มากสุด ได้แก่ คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ำดี ทันตกรรม ตาในเด็กและผู้สูงอายุ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตามลำดับ ส่วนหัตถการเฉพาะทาง 65,648 คน มากสุด ได้แก่ ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม อัลตราซาวด์ตับและท่อน้ำดี ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ผ่าตัดต่อกระจุก และส่องกล้องปากมดลูก พร้อมขอบคุณภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อสม. และจิตอาสา ที่ร่วมแรงร่วมใจจนโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี</p>	
<p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. เผยความคืบหน้านโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่" โดยที่ผ่านมา สปสช.ได้หารือร่วมกับกทม. ตั้งเป้าให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิใน กทม. ให้รองรับการใช้บัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งมีความซับซ้อนมาก ไม่สามารถนำข้อมูลสุขภาพของประชาชนจากหน่วยบริการต่างสังกัดเอามารวมกันได้ จึงตกลงกันว่าจะใช้ระบบ Health Link ที่พัฒนาโดย อว. เป็นระบบกลางในการเข้าถึง เรียกดูข้อมูล โดยหน่วยบริการที่รับดูแลผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการอื่นได้ จากนั้น 24 ชั่วโมงระบบจะทำลายข้อมูล เพื่อความปลอดภัย คาดว่าภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ จะเรียบร้อยทั้งหมด</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>การประชุมระดับรองอธิบดี สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, headtopics, hfocus, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมระดับรองอธิบดี สธ. รับฟังแนวความคิดการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดนโยบายใหม่ๆ ที่ก่อประโยชน์กับประชาชน พร้อมเปิดกว้างรับฟัง ได้ให้ระดับรองอธิบดีทุกกรม เขียนนโยบายที่อยากขับเคลื่อนคนละ 1 แผ่น และจะนำไปต่อยอดให้ และขอให้ทุกกรมช่วยหาแนวทางการขับเคลื่อนสิ่งที่รัฐบาลกำลังให้ความสนใจ คือ ลดผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน ให้เป็นรูปธรรม อาจดึงพระนักเทศน์เก่ง ๆ มาช่วยให้ความรู้ประชาชน</p>	
<p><b>ประกาศความสำเร็จไทยลดแม่วัยรุ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง, hfocus, bangkokbiznews, headtopics, thaipbs)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย สสส. ร่วมกับ คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สธ. และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมสุขภาวะทางเพศระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Strong Community for Healthy Sexuality : ชุมชนเข้มแข็งสร้างสุขภาวะทางเพศ” โดย รมว.สธ. ประกาศความสำเร็จไทยลดแม่วัยรุ่นได้เท่าตัว มุ่งเป้าลดแม่วัยรุ่นเหลือ 15 ต่อ 1,000 คน ภายในปี 70 ทั้งนี้มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง คือ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น โรคซิฟิลิสในกลุ่มเยาวชนอยู่ที่ 91.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 3 เท่า จากปี 61</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>องคมนตรี” มอบรางวัล "SMART LAB &amp; X-RAY AWARD</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วยนพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัล SMART LAB &amp; X-RAY AWARD ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อประกาศเกียรติคุณส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพ. สป. รพร. รพช.เฉลิมพระเกียรติ และรพ.ชัยพัฒนา โดยมีห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลได้รับรางวัล 48 แห่ง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 17 เรื่อง</p>	
<p><b>พ.ร.บ.สุขภาพจิต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, hfocus, thansettakij, thecoverage, theactive, newtv)</p> <p>- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศส. เผยผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่เปิดการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-8 ส.ค. พบว่าเห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติมากถึง 97.99% เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต 98.69% จากนั้น จะเสนอ ต่อ กก.สุขภาพจิต เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.นี้ให้สมบูรณ์ และเสนอต่อ รมว.ศส. เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อกรม. และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป สำคัญสำคัญของร่างมีการปรับแก้คำนิยามศัพท์ "อาการผิดปกติทางจิต" ให้หมายรวมถึงอาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุรา ยาเสพติด และสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่ง พ.ร.บ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมยาเสพติดและการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติ ระดมเงินบริจาคมาฟื้นฟูรักษาผู้ป่วย ใครเสนอข่าวเฟคนิวส์ทำให้ประชาชนหวั่นไหว ถือเป็นความผิด เจอโทษหนัก</p>	
<p><b>โรคติดต่อที่มากับน้ำฝนในช่วงฤดูฝน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, hfocus, thailandplus, isranews, tnn)</p> <p>- พญ.จุรี วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค ร่วมกันแถลงข่าว "สิงหาเรารักกันสานพลังป้องกันโรค" โรคติดต่อที่มากับน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคโควิด 19 โรคไวรัสฮาร์เอสอี โรคไข้ดิน หรือโรคเมลิออยด์ โรคฉี่หนู สำหรับโรคที่ระบาดในต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ โรคโอรุพซ และโรคฝีดาษวานร ซึ่งที่พบระบาดในแอฟริกาคือสายพันธุ์ Clade 1 (เคลท 1) และมีการปรับตัวรุนแรงขึ้นเรียกว่าสายพันธุ์ clade 1B พบในดีอาร์คองโกและรุนแรงในเด็ก ขอประชาชนอย่ากังวล เพราะยังไม่พบในไทย ที่ระบาดในไทยคือ Clade 2 และไทยมีระบบเฝ้าระวังเข้มแข็ง แนะนำคนเดินทางไปแอฟริกาหรือดีอาร์คองโก ดูแลสุขภาพอนามัย หากกลับมาแล้วมีอาการไม่สบาย มีผื่น ตุ่มขึ้น ให้พบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง</p>	
<p><b>ฝีดาษลิง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, SiamNews, fm91bkk, brighttv, pptvhd36, ThaiPbs, Mcot, New1005fm, สำนักข่าวไทย, อินโฟเควท, เรื่องเล่าเช้านี้, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งถือเป็นการประกาศสถานะดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ในเวลาเพียง 2 ปี หลังเกิดการระบาดของโรคจากคองโกจนแพร่กระจายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่เคยมีรายงานพบเชื้อฝีดาษลิงมาก่อน กังวลว่าจะมีความเสี่ยงแพร่กระจายออกไปในแอฟริกาและที่อื่นๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชนออนไลน์</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกา ประกาศให้โรคฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของทวีปแอฟริกา หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนักวิทยาศาสตร์จากแอฟริกา ซีดีซี เตือนว่าได้รับสัญญาณเตือนถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสฝีดาษลิงสายพันธุ์ใหม่ โดยตั้งแต่ต้นปีนี้มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในคองโกมากกว่า 13,000 ราย ผู้เสียชีวิต 450 ราย และพบมีการระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกา รวมถึงในประเทศบูรุนดี สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เคนยา และวันดา ทั้งนี้ มีแผนจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษให้ได้ราว 10 ล้านโดส เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดในทวีปนี้ด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, news1live, sondhitalk)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณบดีแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า ล่าสุด Africa CDC ได้ประกาศให้โรคฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับโลกแล้ว วันนี้องค์การอนามัยโลกประชุม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คกก.ฉุกเฉิน รอดูผลการประชุมจะมีคำแนะนำต่อ ผอ.องค์การอนามัยโลก ให้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่</p>	
<p><b>ล้งโทษของผลิตภัณฑ์-ร้านค้า นำยาล้างท่อมรณะ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, ข่าวสด, สยามรัฐ, BangkokInsight, kaodedonline, HeadTopics, Thaionline)</p> <p>-ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวผู้เสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขการอุดตันของท่อ ว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบกรดซัลฟูริกเข้มข้น และไม่พบการขึ้นทะเบียน ขณะนี้ ออย.อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ไม่ขอใบอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับร้านจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p><b>แอปพันภัย ช่วยประชาชน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, newsfreelancer, สยามรัฐ ,กรมประชาสัมพันธ์, topnews)</p> <p>-นพ. ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 4 เปิดงานงานประชุมวิชาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 “สมาร์ท อสม.หนุนเสริมการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ” ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เผยว่า กรม สบส. ได้จัดทำโครงการ อสม.ทั่วไทย ร่วมใจปกป้องผ่านแอปพันภัย เพื่อกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มุ่งหวังให้ประชากรกลุ่มเปราะบางทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดย อสม.ในเขตสุขภาพที่ 4 ทั้ง 8 จังหวัด แจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางแล้ว 33,636 ราย</p>	
<p><b>MOUแก้ปัญหาน้ำดื่มโรงเรียนขาดแคลน</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (headtopics, สยามรัฐ, thaitodaynews, thailandplus, opt-news)</p> <p>-พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-กรมวิทยาศาสตร์บริการ MOU จัดการน้ำดื่มโรงเรียนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปัจจุบันมี 902 แห่ง ยังพบปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียซึ่งเกิดจากระบบน้ำที่ไม่มีมาตรการฆ่าเชื้อโรค และโรงเรียนที่มีการจัดการน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะมีเพียงร้อยละ 10 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุง แก้ไข เพื่อความสะอาดปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร</p>	
<p><b>สิวสูงอายุ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (hfocus, newtv, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สิวในผู้สูงอายุพบได้บ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบบ่อยในคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดำ พบประมาณร้อยละ 6 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกการเกิดโรคที่ชัดเจน โดยสิวจะมีลักษณะเป็นตุ่มสีขาวเหลืองเล็ก ๆ หรือสีดำ มักเกิดขึ้นบริเวณที่โดนแดดสะสม การใช้ครีมกันแดด หลีกเลียงแสงแดด เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะในช่วงแดดจัดตอนกลางวัน หลีกเลียงและหยุดการสูบบุหรี่ จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะนี้ได้</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้พบว่า มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 59,370 ราย ผู้เสียชีวิต 55 ราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน แต่กลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดกลับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะภาคเหนือ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ เชียงใหม่ รองลงมาคือ แม่ฮ่องสอน ลำพูน น่าน เพชรบูรณ์ บึงกาฬ พะเยา ภูเก็ต อุบลราชธานี และแพร่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ <a href="http://chiangmainews">chiangmainews</a></p> <p>-นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สรวย พร้อมด้วย จนท.สธ. อ.แม่สรวย รพ.สต.ท่าก้อ หน่วยงานในพื้นที่ สรุปผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หลังพบมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงกว่าทุกตำบล และล่าสุดเสียชีวิต 1 ราย ที่ประชุมได้ให้ทุกฝ่ายสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนะนำมาตรการขั้นตอนในการปฏิบัติงานในพื้นที่โรคระบาด ให้ทางผู้นำชุมชนนำไปปฏิบัติทันที ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.67 โดย จนท.สสอ.และรพ.สต.ท่าก้อ จะลงพื้นที่ตรวจเข้มเป็นระยะ จนกว่าโรคไข้เลือดออกหายไปจากพื้นที่</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-นายยุทธนา สุริยะ นพ.สสจ.ยโสธร เตือนระวังโรคไข้เลือดออก โดยพบกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี รวม 233 ราย โดยนายกเทศบาลเมืองยโสธร ได้นำเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ <a href="http://thecoverage">thecoverage</a></p> <p>-ดร.รัชกี สารี เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เปิดเผย ก.จ.กำหนดกรอบอัตรากำลัง นวก.สธ.ใน รพ.สต.ถ่ายโอนแล้ว เตรียมบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด อบจ. นับเป็นข่าวดีของบุคลากรปฐมภูมิได้ก้าวหน้าในวิชาชีพ แต่ในส่วน รพ.สต. สังกัด สธ. ยังต้องรอความคืบหน้า</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ <a href="http://เดลินิวส์">เดลินิวส์</a></p> <p>-พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. จับมือ อบจ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อยกระดับด้านการสาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเครื่องมือให้ อบท. ใช้เป็นแนวทางในการกำกับควบคุมคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต. เป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ <a href="http://thecoverage">thecoverage</a></p> <p>-เสนอ ข้อมูล การวิจัยของ สช. ภายใต้โครงการการศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น ภายใต้บริบทการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่อบท.” ซึ่งได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมเพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น เมื่อ 19 ก.ค.67 โดยมีภาคประชาชน และกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด มาร่วมกันถ่ายทอด โดย</p> <p>ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร สมัชชาสุขภาพ จ.ขอนแก่น ระบุว่า กระบวนการสมัชชาสุขภาพได้เข้าไปมีบทบาทในการอภิบาลระบบ ผ่านการสร้างความร่วมมือ เวทีสาธารณะ ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากการทำงานในพื้นที่ พบว่าการถ่ายโอนฯ ยังมีช่องว่างอยู่ นำมาสู่การตั้งคณะกรรมการสุขภาพพื้นที่ระดับอำเภอ (กสพอ.) เป็นกลไกกลางเชื่อมการทำงานระหว่างพื้นที่และจังหวัด คาดว่า จ.ขอนแก่น เป็นจังหวัดแรกที่มีเครื่องมือนี้ ส่วนการทำงานของ รพ.สต.เมืองเพี้ย และ สนอ. บ้านเมืองใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย ได้ใช้ต้นทุนและสายสัมพันธ์เดิมมาดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมกันออกแบบเป้าหมายสุขภาพของพื้นที่ ทำให้เกิดเครือข่ายสุขภาพประชาชน หรือ Health Station ใน 15 หมู่บ้าน และมีการยกระดับศักยภาพอาสาสมัครผู้ให้การดูแล (Care Giver: CG) เป็น CG Plus ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และรักษาส่งผลให้มีผู้ป่วย Stroke ได้รับการดูแลและรักษาจนหายจำนวน 2 คน</p>	
<p><b>หมอเก่งเสียชีวิตด้วยอาการปวดท้องรุนแรง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (<a href="http://thaipbs">thaipbs</a>, <a href="http://headtopics">headtopics</a>)</p> <p>-กรณีโลกออนไลน์ช่วยกันประกาศตามหา หมอเก่ง นวก.สธ. รพ.สต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี หายออกจากบ้าน ตั้งแต่ 10 ส.ค. ต่อมา เข้าวันที่ 13 ส.ค. นายยู แพนหนุ่ม ได้นำตัวส่งรักษาตัวที่รพ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยอาการปวดท้องรุนแรง ล่าสุดวันนี้ (14 ส.ค.2567) เมื่อเวลา 15.30 น. เฟซบุ๊กชื่อ <a href="https://www.facebook.com/SaranrutNatty">Saranrut Nutty</a> ซึ่งเป็นหลาน ได้โพสต์ข้อความอาลัย ว่า เสียชีวิตแล้ว รอผลชันสูตรศพ</p>	
<p><b>วิกฤติการขาดแคลนอวัยวะในไทย</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, <a href="http://pptvhd36">pptvhd36</a>)</p> <p>-รศ.นพ.สุภณีนี นิวัตวงศ์ รองผอ. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ระบุว่า ข้อมูล ณ.วันที่ 31 ก.ค.67 มีผู้ป่วยที่รอคอยการบริจาคอวัยวะมากถึง 7,133 ราย ขณะที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง 465 ราย และทุก ๆ สัปดาห์จะมีผู้คอยรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การบริจาคเสียชีวิต 2 ราย และมีแนวโน้มผู้รับบริจาคเพิ่ม 95% ทำให้เกิดการขาดแคลนอวัยวะ โดยเฉพาะไตที่มีผู้ป่วยรอการเปลี่ยนไตถึง 6,619 ราย แม้ว่าจะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะกว่าปีละ 50,000 ราย และ 1 คนสามารถต่อชีวิตได้ถึง 7-8 ชีวิต แต่ส่วนใหญ่การเสียชีวิตไม่ใช่จากสาเหตุสมองตายจึงไม่สามารถนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยอื่นได้ พร้อมจัดงาน World Transplant Month 2024 เชิญชวนบริจาคอวัยวะและอุทิศร่างกาย ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.67 เวลา 14.00 -18.00 น. ณ โซน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงาน</p>	
<p><b>ลอบขายแก๊สหัวเราะ</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, linetoday)</p> <p>- ตำรวจ ปคม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสจ.สุราษฎร์ธานี นำกำลังจับกุมเจ้าของบาร์เกะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ลักลอบขายแก๊สหัวเราะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สารถขายใบละ 80 บาท ทำมานานกว่า 6 เดือน แจ้งข้อหาผลิต หรือขายแก๊สหัวเราะหรือไนตรัสออกไซด์โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวส่ง สภ.เกาะเต่า ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>ลูกชายคลุ้มคลั่งคว่ำพรวดไล่ฟันพ่อแท้</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน)</p> <p>-จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ "พระจันทร์ ลายกระต่าย V4" โพสต์คลิปเหตุการณ์ พร้อมระบุว่า "รับแจ้งเหตุผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งพื้นที่ สภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร มองว่าสาธารณสุขควรแยกบัตรผู้ป่วยว่าบ้าแต่กำเนิด หรือบ้าเพราะยา ถ้าบ้าเพราะยาจะทำร้ายคนรอบข้าง โดยเป็นคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจออกกระงับเหตุชายสวมเสื้อสีชมพู คลุ้มคลั่งถืออาวุธมีดพรวด ออกอาละวาดจะทำร้ายคนอื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงยังถือมีดพรวดเข้ามาทำร้าย ต้องยิงปืนเพื่อระงับเหตุ 3 นัดจึงยอมทิ้งมีดพรวด และควบคุมตัวไปรักษาอาการทางจิตเวชที่ รพ.ไทยเจริญ โดยผู้ก่อเหตุเป็นชาย อายุ 33 ปี มีอาการทางจิตเวชตั้งแต่ ปี 63 และเริ่มเข้ารับการรักษาที่ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กระทั่งปี 2565 เริ่มมีอาการหูแว่ว กล่าวหาว่ามีคนจะมาทำร้าย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เคยนำตัวไปรักษาที่รพ.ยโสธร กระทั่งมาก่อเหตุอีกในครั้งนี้</p>	